

CÙNG THAM GIA ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ Phòng Trách Ngược Đãi Cựu Chiến Binh Cao Tuổi



Ngược đãi người cao tuổi có thể xảy ra với bất kỳ ai và việc này phổ biến hơn quý vị nghĩ. Điều này xảy ra khi một người cao tuổi bị cố tình làm hại hoặc bị bỏ mặc. Người ngược đãi có thể là người thân trong gia đình, bạn bè hoặc người chăm sóc. Người ngược đãi cũng có thể là người lạ liên hệ với những người cao tuổi qua điện thoại, email, thư từ, mạng xã hội hoặc internet.



Hiểu Rõ về Những Trò Lừa Đảo Nhắm Vào Cựu Chiến Binh Cao Tuổi

Lừa Đảo Chiếm Đoạt Quyền Lợi – Kẻ lừa đảo cố gắng tiếp cận các quyền lợi của Cựu Chiến Binh bằng cách thu phí của các hồ sơ miễn phí hoặc cung cấp các khoản thanh toán tiền mặt để nhận các khoản thanh toán trợ cấp trong tương lai. Đường dẫn Cơ Quan Quản Lý Cựu Chiến Binh [VA](#).

Lừa Đảo Việc Làm - Kẻ lừa đảo chạy quảng cáo việc làm giả với mục đích ăn cắp và bán thông tin cá nhân của Cựu Chiến Binh.

Lừa Đảo Từ Thiện Cựu Chiến Binh – Kẻ lừa đảo giả mạo một tổ chức thiện nguyện để thu thập và chiếm đoạt các khoản quyên góp. Quý vị có thể kiểm tra chương trình từ thiện tại www.charitynavigator.org hoặc www.charitywatch.org trước khi trao tặng.

Cố Vấn Phi Đạo Đức - Kẻ lừa đảo có thể đề nghị quý vị chuyển tài sản cho chúng để trở nên đủ điều kiện hưởng các quyền lợi cho. Cựu Chiến Binh, cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc tại nhà để tăng khấu trừ chi phí y tế hoặc thu phí để nộp đơn yêu cầu của quý vị. Cơ quan Quản Lý Cựu Chiến Binh (VA) và các cơ quan được công nhận sẽ không bao giờ thu phí khi quý vị nộp đơn yêu cầu.

Giả mạo VA – Kẻ lừa đảo gọi cho các Cựu Chiến Binh và giả mạo làm việc cho VA nhằm đánh cắp thông tin cá nhân như số an sinh xã hội. VA sẽ không bao giờ yêu cầu dữ liệu cá nhân qua điện thoại, tin nhắn hay email.



CÙNG THAM GIA ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Phòng Tránh Ngược Đãi Cựu Chiến Binh Cao Tuổi

Hãy Hành Động để Bảo Vệ Bản Thân theo những Lời Khuyên này

Tình trạng ngược đãi người cao tuổi có thể gây tổn hại đến thân thể, tâm trí, các mối quan hệ hoặc tài chính của quý vị. Dưới đây là một số lời khuyên giúp quý vị giảm nguy cơ này.

KẾT NỐI

với các chương trình của Cựu Chiến Binh để nhận sự hỗ trợ.

NÓI CHUYỆN

với người mà quý vị tin tưởng nếu quý vị cảm thấy lo lắng về sự an toàn của bản thân hoặc quý vị cảm thấy đang bị ngược đãi.

TÌM HIỂU

về các loại lừa đảo tài chính tại consumer.ftc.gov/scam-alerts.

TÌM KIẾM SỰ CHĂM SÓC

cho chứng Rối Loạn Căng Thẳng Sau Sang Chấn (PTSD), nghiện ngập hoặc các vấn đề về sức khỏe tinh thần.

LẬP KẾ HOẠCH

cho tương lai để quý vị có thể kiểm soát cuộc sống cũng như tiền bạc của mình thông qua một kế hoạch an toàn, giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe, giấy ủy quyền tài chính và di chúc.

Cần Giúp Đỡ

Hãy gọi **9-1-1** cho các tình huống khẩn cấp để nhận được sự giúp đỡ ngay lập tức.

Hãy gọi **9-8-8** để liên hệ Đường Dây Khủng Hoảng Cựu Chiến Binh (Veterans Crisis Line) (đường dây bí mật hoạt động 24/7 để hỗ trợ các trường hợp khủng hoảng) hoặc **1-800-273-TALK** (1-800-273-8255), www.veteranscrisisline.net.

Quý vị có thể gọi đến Văn Phòng Tổng Thanh Tra của Cơ Quan Quản Lý Cựu Chiến Binh qua số **1-800-488-8244**, hoặc gửi e-mail đến vaoighotline@va.gov để báo cáo vụ lừa đảo.

Để nhận thêm nhiều dịch vụ, hãy gọi Đường Dây Nóng Chống Lừa Đảo Người Cao Tuổi tại số **1-833-372-8311** (Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha/+)



Truy cập trang web
Elder Justice
elderjustice.gov

DEPARTMENT OF JUSTICE
Elder Justice
INITIATIVE

